



CHEVENING

ทุนการศึกษาชีฟนิงจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาชีฟนิงประจำปีการศึกษา 2568/2569 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม จนถึง 5 พฤศจิกายน 2567 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ chevening.org/apply

ชีฟนิงคืออะไร

ทุนชีฟนิงเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร และองค์กรร่วมสนับสนุนอื่นๆ ทุนชีฟนิงเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลาหนึ่งปี ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร ทุนชีฟนิงมองหาผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น และ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสังคม

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จมาจากหลายประเทศ และมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน สิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วมคือความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และทักษะที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศของตน

ทุนชีฟนิงครอบคลุมอะไรบ้าง

- ✓ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ✓ ค่าครองชีพรายเดือน
- ✓ เรียน ค่าเดินทางไปและกลับจากสหราชอาณาจักร
- ✓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัครทุนชีฟนิง

- ✓ มีสัญชาติไทย
- ✓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ✓ มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- ✓ มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ก้าวตัดสินใจ

ช่วงเวลารับสมัครทุนชีฟนิงประจำปีการศึกษา 2568/2569

6 ส.ค.	เปิดรับสมัครทุนชีฟนิง
5 พ.ย.	ปิดรับสมัครทุนชีฟนิง
ก.พ. - เม.ย.	สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
มิ.ย./ก.ค.	ประกาศผลทุนชีฟนิง
ก.ย./ต.ค.	ผู้ได้รับทุนชีฟนิงเดินทางไปศึกษาต่อ

รายละเอียดข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org/ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ หากมีคำถามสามารถอีเมลมาที่ชีฟนิงประเทศไทย ที่ chevening.thailand@fcdo.gov.uk

กลุ่มทรัพย์สิน

กลุ่มทรัพย์สิน



British Embassy Bangkok

1 สิงหาคม 2567

ทุนการศึกษาซีฟนิ่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2568/2569 (2025/2026)

โครงการทุนซีฟนิ่งของรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2567 กระผมจึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรและเครือข่ายของท่าน

ทุนซีฟนิ่ง เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาใด ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุนเพื่อสร้างเครือข่ายระดับโลก รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม วิชาการ และด้านการค้ากับสหราชอาณาจักร โดยมีผู้ได้รับทุนจากทั่วโลกแล้วกว่า 57,000 คน จากกว่า 160 ประเทศ และจากประเทศไทยมากกว่า 600 คน

ทุนซีฟนิ่งมอบให้ผู้สมัครที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย ผู้ได้รับทุนจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต ผู้สมัครจะต้องมีความคิดและความสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศของตน รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรจะช่วย ต่อยอดให้แผนที่ยาวไกลกลายเป็นจริงได้อย่างไร

ในปีนี้ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างสหราชอาณาจักรและอาเซียน เราได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษา ซีฟนิ่ง อาเซียน (Chevening ASEAN) เป็นครั้งแรก และผู้ได้รับเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกลุ่มนักเรียนทุนซีฟนิ่ง อาเซียนโดยเฉพาะ สำหรับผู้สมัครทุนการศึกษาซีฟนิ่งจากประเทศไทยสามารถยื่นสมัครทุนได้ตามขั้นตอนปกติ ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครเพิ่ม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chevening.org และสมัครได้ที่ chevening.org/scholarship/thailand/

กระผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากหน่วยงานของท่านจะพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมให้สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทุนซีฟนิ่งที่อีเมล chevening.thailand@fcdo.gov.uk

ขอแสดงความนับถือ

มาร์ค กูดดิง

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย